

รับนโยบายจัสจางทจจรดใน ศธ.

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.พ. 2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศีกษาธิการ

เปิดเผยภายหลัการประชุมองคกรหลักของกระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ว่า ดนไดแจงให้ผู้บริหารองคกรหลักทราบว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโธชา นายกรัฐมนตรีไดเนนย้าให้ทุกกระทรวงเรงการดำเนินการแก้ไขปัญหาทจจรดให้เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรม ซึ่งในสวนของ ศธ.ไดมีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทจจรดของ ศธ.อยุแล้ว อาทิ หนังสือเรียน การปรับปรุงวิยฐานะ อาจเขาไปขัดผลประโยชนของกลมใดกลมหนึ่งและมีการไลรายเกิดขึ้น

“หน่วยงานที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด

เป็นเรองของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศีกษา (สกสค.)

หากใครมีขอมูลการทจจรดก็สงเรองมาถึงผมไดทันที

เพราะยุคผมเป็นการทำงานอยางโปรงใสและยุติธรรมไม่มีเรองทจจรด

ขอยืนยันทว่าผมและคณะทำงานไม่มีการเรียกรับผลประโยชนอยางแน่นอน

หากมีการอ้างชื่อผมหรือที่มงานเพื่อรับผลประโยชนขอให้มันใจไดเลยวว่าโดนหลอกเน” นพ.ธีระเกียรติกล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560](#)

ผลประชุมองคกรหลัก 7/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศีกษาธิการ รวมประชุมองคกรหลัก ครังที่ 7/2560 เมื่อวันองครที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หองประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศีกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าววว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโธชา นายกรัฐมนตรี ไดนำคณะรัฐมนตรีเขาเผากราบถวยสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระดำรัสที่สำคัญ 3 ประการ คือ ขอใหตั้งอยู่ในความไม่ประมาท, มีสติหรือรู้ตัวอยุเสมอ และขอให้มีขันติ โสรจจะ กล่าวคือ ให้มีความอดทน สงบเสงี่ยม มัธยัสถ์ ไม่หรรุหระ อีกทั้งทรงตรัสถึงความสำคัญของวิชา “หน้าที่พลเมืองและธรรมจรรยา” ซึ่งในอดีตเป็นวิชาที่เด็กได้ศีกษาเลาเรียน โดยพระดำรัสของสมเด็จพระสังฆราช ก็ตรงกันโยบายของกระทรวงศีกษาธิการในการส่งเสริมการศีกษาเพื่อสร้างอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) อาทิ นโยบายโรงเรียนคุณธรรม การสร้างเด็กใหม่วินัย การสอนเรองหลักคิด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มสอนเด็กตั้งแตปฐมวัย เพราะการลงทุนในเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนค้มค่าที่สุด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดเนนย้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีความโปรงใส ไม่ทจจรด พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงศีกษาธิการปลุกฝงหรือสอนเด็กไม่ใหญ่ทจจรด

ในส่วนการแก้ไขปัญหการทจจรดภายในกระทรวงศีกษาธิการนั้น ได้รับรายงานผลการดำเนินงานมาเป็นระยะ หลายเรองไดดำเนินการแก้ไขปัญหไปแล้ว และมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหวางการสืบหาหลักฐาน ทั้งนี้

ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ในสัปดาห์หน้าด้วย และขอเนนย้าว่าหากมีการนำชื่อรัฐมนตรีหรือที่มงานไปแอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์ ก็อย่าไปหลงเชื่อ ยืนยันว่าในยุคนี้ไม่มีการแอบอ้างเพื่อกระทำการทุจริตอย่างแน่นอน

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยขอให้มีความภาคภูมิใจว่าตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารบ้านเมือง ก็ทำให้ชาติมั่นคงขึ้น มีการทะเลาะเบาะแว้งน้อยลง รวมทั้งช่วงการเปลี่ยนผ่านพระมหากษัตริย์ก็เป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับการยกย่องจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ใหม่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

มอบหมายให้แต่ละองค์กรหลักดำเนินการแต่งตั้งโฆษกของแต่ละองค์กรหลัก และเสนอชื่อให้รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านได้รับทราบ

เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประเด็นในสังคมให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งไม่ใช่การตอบโต้หรือไปทะเลาะกับผู้อื่น แต่จะเป็นการชี้แจงข้อมูลและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ทันการณ์

ขอบคุณที่มาจาก [เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560](#)